

ด่วนมาก

ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๒๕๖๒



ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

✓

กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ภาคเหนือ)

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๒๗๑๗
ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) กำหนดจัด “โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗” ให้กับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะเข้ารับการประกันคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษา ในการนี้ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษามีโอกาสได้รับความรู้เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายนอกอย่างทั่วถึง สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จึงขอเชิญบุคลากรในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ “แนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ในรูปแบบสื่อสังคมออนไลน์ Facebook Live (www.facebook.com/onesqa) และอินชไตต์ โดยเผยแพร่สัญญาณภาพและเสียง จากโรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

ในการนี้ เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดแพร่ ขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะเข้ารับการประกันคุณภาพภายนอกเข้าร่วมโครงการข้างต้น โดยสถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน และอุดรดิตถ์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในรูปแบบสื่อสังคมออนไลน์ Facebook Live (www.facebook.com/onesqa) ทั้งนี้ ภายหลังจบกิจกรรมสามารถตอบแบบประเมินโครงการเพื่อรับเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์การเข้าร่วมโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอขอความร่วมมือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร.๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๕

ผู้ประสานงาน นางสาวกนกพร ลำงาม โทร ๐๖๓-๑๖๓๙๓๒๖

ก.ว. ส.ส.
ส.ช.

พ 1002

ด่วนมาก

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๒๓๗/๑๓



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขที่ ๒461
วันที่ 2 ก.ค. 2567
เวลา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ภาคเหนือ)
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด **แพร่**

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ที่ มศ ๐๐๐๔/(ว) ๑๔๕๑ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) กำหนดจัด
“โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗” ให้กับสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะเข้ารับการประกันคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และหน่วยงาน
ต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษา ในกรณี เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษามีโอกาสได้รับความรู้
เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายนอกอย่างทั่วถึง สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) จึงขอเชิญบุคลากรในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ
“แนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ในรูปแบบสื่อสังคมออนไลน์
Facebook Live (www.facebook.com/onesqa) และอนิเมชัน โดยเผยแพร่สัญญาณภาพและเสียง
จากโรงแรมคุ้มกุคำ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงขอความร่วมมือจังหวัดแพร่ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะเข้ารับการประกันคุณภาพภายนอกเข้าร่วมโครงการข้างต้น
โดยสถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน และอุตรดิตถ์
เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในรูปแบบสื่อสังคมออนไลน์ Facebook Live (www.facebook.com/onesqa)
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน (ตามกลุ่มเป้าหมาย) ให้สถานศึกษาเข้าร่วมรับฟังในรูปแบบอนิเมชัน
ณ โรงแรมคุ้มกุคำ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ภายหลังจากกิจกรรมสามารถตอบแบบประเมินโครงการ เพื่อรับเกียรติบัตร
อิเล็กทรอนิกส์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรพล เจริญนง)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐๒-๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวจรัสวรรณ ชื่นสวัสดิ์ โทร. ๐๙ ๔๙๖๑ ๙๕๑๖



<https://bit.ly/3VNVJQ7>